

## แบบเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลป่าดง

### เรื่อง โครงการเข้าสู่หน่วยชลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเด็กและเยาวชนตำบลป่าดงเบซาร์

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลป่าดง

#### ๑. หลักการและเหตุผล

การเข้าสู่หน่วยชลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเด็กและเยาวชนตำบลป่าดงเบซาร์เป็นสิ่งจำเป็นที่เด็กผู้ชายชาวอิสลามจะต้องผ่านให้ได้ พิธีเข้าสู่หน่วยชลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเด็กไทยมุสลิม ซึ่งภาษาอาหรับเรียกว่า คีตาน ภาษามาลาญเรียกว่า มาโซ๊ะยาวิ ส่วนคนไทยทั่วไปเรียกว่า พิธีเข้าสู่หน่วยชลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศของเด็กลูกไทยมุสลิมทั้งชายและหญิง เมื่ออย่างเข้าสู่วัยอันควร คือ อายุระหว่าง ๘ - ๑๒ ปี การเข้าสู่หน่วยชลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเด็กและเยาวชนตำบลป่าดงเบซาร์มีความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพร่างกาย และเหตุผลทางการแพทย์เกี่ยวกับเรื่องนี้ ท่านนบีมุฮัมมัดคือลข ได้ให้โอวาทไว้ดังนี้ “ธรรมชาติ ๕ สิ่งในกายมนุษย์ที่ต้องได้รับการตกแต่ง คือ การเข้าสู่หน่วยชลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย การตัดหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย และการแต่งหนวดเครา” การเข้าสู่หน่วยชลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายทางการแพทย์เรียกว่า “เซอร์คัมซัสซัน” หมายถึงการตัดหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายให้สะอาดและสวยงามอยู่ตอนปลายอวัยวะสืบพันธุ์ของชายหนึ่งนี้ทางการแพทย์เรียกว่า ฟรีฟิวส์ คนไทยเข้าใจและเรียกว่า สุนัข อิสลามสอนให้มนุษย์ทำการรักดีต่ออัลลอฮ์ด้วยความสะอาดจิตบริสุทธิ์ การตัดหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาความสะอาด หากหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายสกปรก จะเกิดการหมักหมมสิ่งสกปรกอยู่หนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย เรียกว่า “เสลมกมา” การเข้าสู่หน่วยชลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและอีกประการหนึ่งเพื่อเป็นการป้องกันน้ำปัสสาวะที่ค้างอยู่ การทำสุนัตในด้านการแพทย์ให้ความเห็นว่า เป็นมาตรการที่มีความสำคัญในทางสุขวิทยาเป็นอย่างมาก แพทย์บางท่านเห็นว่าสมัยนี้สุขวิทยาเจริญมากแต่ก่อนสมควรให้มีการเข้าสู่หน่วยชลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายและแนะนำให้เด็กที่เกิดมาทุกคนได้รับการเข้าสู่หน่วยชลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายโดยให้เหตุผลว่า ในรายที่เด็กมีหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายที่แคบและตึงมากไม่สามารถจะดึงให้หุ้มได้หมดในรายที่มีหนังหุ้มยาวเกินควรจนขังน้ำปัสสาวะซึ่งอาจจะก่อให้เกิดโรคขึ้นได้ ในรายที่หนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายที่แคบมากทำให้เจ็บปวดเมื่อแข็งตัว ปัสสาวะลำบากจะแก้ไขโดยการเข้าสู่หน่วยชลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายและผู้เชี่ยวชาญทางโรคมะเร็งยังสนับสนุนอีกว่า โรคมะเร็งของอวัยวะสืบพันธุ์เพศชายจะมีอัตราสูงในชายที่ไม่ได้ชลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย การชลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายส่งผลดีในการร่วมประเวณีและทำให้หลุดพ้นจากอันตราย จากการรวมตัวของหนังหุ้มขณะอวัยวะเพศชายตัวทำให้ลดอันตรายหลังการร่วมประเวณี เพราะหนังหุ้มปลายชลิบจะทำให้เนื้อผ้าในร่างกายเกิดความสกปรก ยิ่งไปกว่านั้น เป็นการลดบทบาทเรื่องความสะอาดในฐานะ อิสลาม และถ้าหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายไม่ถูกตัดมันจะเป็นแหล่งรวมหยดปัสสาวะและสิ่งตกค้างจากการร่วมเพศ เช่น เชื้ออสุจิซึ่งสิ่งเหล่านี้โดยธรรมชาติแล้วมันจะเป็นอาหารของแบคทีเรียประเภทต่างๆ และการเพิ่มจำนวนของมันเป็นสาเหตุของโรคต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นระบบประสาท หรือ ระบบสืบพันธุ์ เนื่องจากทั้งสองระบบนี้มีทางเข้าออกเดียวกัน ชมรมมุสลิมตำบลป่าดงเบซาร์เห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการเข้าสู่หน่วยชลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเด็กและเยาวชนตำบลป่าดงเบซาร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ขึ้น